

‘กกพ.’ สอบซื้อหุ้นโกลว์ฯ เสร็จก.ย.นี้

กรุงเทพธุรกิจ ● “กกพ.” คาดสิ้นเดือน ก.ย. นี้ได้ข้อสรุปผลตรวจสอบปม “จีพีเอสซี” ซื้อหุ้นโกลว์ฯ เข้าข่ายใช้อำนาจเหนือตลาดหรือไม่

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่าจากกรณีที่นายกรณ์ จาติกวณิช ในฐานะประธานนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเรียกร้องให้ กกพ. เข้าไปตรวจสอบกรณีบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตท. เข้าซื้อหุ้น 69.11% ของบริษัทโกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW โดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายใช้อำนาจทางการตลาดในการทำธุรกิจที่ทำให้คนอื่นเสียเปรียบ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบและคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. นี้

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า ได้ประสานไปยังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อ

ตรวจสอบกรณีดังกล่าวว่าจะเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าหรือไม่ ซึ่งอยู่ระหว่างทำงานร่วมกัน และ กกพ. ยังต้องพิจารณากฎหมายอย่างละเอียด

ทั้งนี้ การซื้อ GPSC เฉพาะที่มาบตาพุด อาจมีกำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 4 หมื่นเมกะวัตต์ แยกเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2 หมื่นเมกะวัตต์ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ฯ อีกราว 1 หมื่นเมกะวัตต์ ขณะที่ GPSC หากรวมกับโกลว์ฯ แล้วจะมีกำลังผลิตอยู่ที่ 4,800 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่าไม่มากนักหากเทียบกับรายอื่น

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กระบวนการเข้าไปซื้อหุ้นโกลว์เป็นเรื่องที่คนขายอยากขาย และกลุ่ม ปตท. ก็สนใจซื้อ โดยให้ GPSC ซึ่ง ปตท. ถือหุ้น

อยู่ 20% เข้าไปดำเนินการอย่างถูกต้องตามกระบวนการซึ่งมีการประเมินมูลค่าการซื้อขาย และปริมาณไฟฟ้าที่กลุ่ม ปตท. มีความต้องการใช้ยืนยันว่าการทำธุรกิจไฟฟ้าเป็นบทบาทของ GPSC ที่ต้องผลิตไฟฟ้าป้อนความต้องการใช้ให้กับลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ กรณีที่นายกรณ์ ยังห่วงเรื่องการทำธุรกิจกาแฟเมซอน และโรงแรมในบิ๊มน้ำมัน จะทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม เรื่องดังกล่าว ปตท. สามารถขายร้านกาแฟได้แค่ไม่เกิน 10% ที่เหลือจะดำเนินการโดยผู้ประกอบการรายย่อยและเอสเอ็มอี ขณะที่การทำธุรกิจโรงแรมในบิ๊มน้ำมันนั้น ปตท. มีเจตนาที่จะร่วมสร้างมาตรฐานโรงแรมราคาประหยัดเพื่อรองรับการเดินทางที่เปิดกว้างขึ้น หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไม่ได้คาดหวังการทำกำไรแต่อย่างใด